

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน มंत्रาที่จะควบคุมมายาคือ มานมานะบาฟ คุณสมบัติพิเศษทั้งหมดนั้นถูกรวมอยู่ในมंत्रานี้ มंत्रานี้ทำให้ลูกบริสุทธิ์
- คำถาม:** อะไรคือวิธีการอันดับหนึ่งสำหรับความปลอดภัยสำหรับดวงวิญญาณ และอย่างไร?
- คำตอบ:** การจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงคือวิธีการอันดับหนึ่งของความปลอดภัย เพราะเป็นด้วยการจดจำระลึกถึงนี้ที่บุคลิกภาพของลูกได้รับการเปลี่ยนแปลงและลูกเอาชนะมายา ด้วยการจดจำระลึกถึงอวัยวะทางร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์นั้นก็จะกลับมาสงบนิ่ง เป็นไปด้วยการจดจำระลึกถึงที่ลูกได้รับพลัง ต้องมีพลังของการจดจำระลึกถึงในดาบของความรู้ เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาอ่อนหวานและสโตประธาน และไม่ทำให้ใครไม่พอใจ ดังนั้นอย่าได้กลับมาอ่อนแอในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ถามตนเองว่ามากเพียงไรที่ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึง?

โอมซานติ ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานจะต้องได้รับการเตือนทุกวันอย่างแน่นอน การเตือนอะไร? ปลอดภัยไว้ก่อน ความปลอดภัยของลูกคืออะไร? ลูกคงอยู่อย่างปลอดภัยอย่างมากๆ ด้วยการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง นี่คือนิยามสำหรับลูกๆ พ่อได้อธิบายแล้วว่า ลูกจะมีความสุขและจะมีกิริยามารยาทที่ดีได้มากเท่าที่ลูกๆ ยังคงข้องแวะอยู่ในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง เพราะลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ลูกแต่ละคนต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของลูกด้วยเช่นกัน ตรวจสอบตนเอง: บุคลิกภาพของฉันทันเป็นบุคลิกภาพที่ทำให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นหรือไม่? ฉันทันมีสำนึกที่เป็นร่างประเภทใดหรือไม่? ตรวจสอบตนเองในวิธีนี้อย่างระมัดระวังมาก พ่อหนึ่งนี่และสอนลูกๆ ลูกๆ ศึกษาแล้วเรียนและแล้วสอนผู้อื่นด้วยเช่นกัน เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่สอนลูก ที่เหลือทั้งหมดคือผู้ที่มิร่างกาย ทั้งโลกนั้นรวมอยู่ในสิ่งนี้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ปราศจากร่าง ท่านพูดกับลูกๆ ว่า ลูกต้องกลับมาปราศจากร่างด้วย พ่อมาเพื่อให้ลูกปราศจากร่าง เพียงหลังจากกลับมาบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นที่ลูกจะไปสวรรค์ ท่านจะไม่พาผู้ที่สกปรกกลับไป เหตุนี้เองท่านจึงให้มंत्रานี้แก่ลูกก่อน นี่คือนมंत्रาที่ใช้ควบคุมมายา เป็นมंत्रาที่จะทำให้ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน คุณสมบัติพิเศษมากมายรวมอยู่ในมंत्रานี้ ด้วยมंत्रานี้ที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ เราเคยเป็นเทพอย่างแน่นอน ดังนั้นพ่อพูดว่า หากลูกต้องการที่จะอยู่อย่างปลอดภัย หากลูกต้องการที่จะกลายเป็นมหาวิระที่เข้มแข็ง และแล้วจงทำความเพียรพยายามนี้ พ่อเฝ้าแต่ให้คำสอนแก่ลูกถึงแม้ว่าท่านเฝ้าแต่พูดว่านี่คือละคร ทุกสิ่งกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงตามละครและท่านก็จะเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกในอนาคตเช่นกัน ลูกต้องไม่กลับมาอ่อนแอในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ใก้ปีก้าในบ่วงพันธะผู้ที่อยู่ข้างนอกก็จดจำพ่อได้มากยิ่งขึ้นกว่าผู้ที่อยู่กับพ่อ เพราะพวกเขาทั้งหมดหวังที่จะได้พบกับชีพบบา ท้องของผู้ที่พบกับท่านแล้วก็กลับมาเต็มอ้อม(พอใจ) ผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างมากก็สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง จะเห็นได้ว่าคนหลักที่ดูแลศูนย์ที่ใหญ่โตมากนั้นก็อ่อนแอในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง จะต้องมีความปลอดภัยอย่างดีมาก เป็นเพราะการไม่มีพลังของการจดจำระลึกถึงในดาบของความรู้ที่ลูกจะไม่ได้ยินลูกใคร พวกเขาไม่ได้ตายอย่างสมบูรณ์ ลูกๆ พยายามที่จะยิงลูกธนูของความรู้ไปที่ผู้คนและทำให้พวกเขาตายขณะมีชีวิตและเป็นของพ่อ อย่างไรก็ตามหากพวกเขาไม่ตาย จะต้องมีความปลอดภัยด้วยดาบของความรู้อย่างแน่นอน แม้ว่าบาบารู้ว่าละครนั้นกำลังเคลื่อนไปอย่างถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริง ท่านก็ยังคงต้องเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกเพื่ออนาคต ลูกแต่ละคนสามารถถามหัวใจตนเองว่า: ฉันทันอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเพียงเพียงใด? เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงที่ลูกจะได้รับพลัง เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวที่ว่าต้องมีพลังในดาบของความรู้นี้ ความรู้สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายมาก ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งกลับมาอ่อนหวานมากขึ้นเท่านั้น เมื่อลูกสโตประธาน ลูกเคยอ่อนหวานมาก เวลานั้นลูกต้องกลับมาสโตประธานอีกครั้ง ธรรมชาติของลูกก็ต้องอ่อนหวานมาก ลูกต้องไม่มีความขุ่นมัวไม่พอใจ อย่าให้บรรยากาศเป็นเช่นนั้นที่ใครบางคนจะขุ่นมัวไม่พอใจ ทำความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนี้เพราะงานรับใช้ของการก่อตั้งวิทยาลัยของพระเจ้านี้สูงส่งมาก มีมหาวิทยาลัยโลกมากมายที่ได้รับการจดจำในบารัต ในความเป็นจริงแล้วมหาวิทยาลัยเหล่านั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น มีเพียงมหาวิทยาลัยโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้น พ่อมาและให้การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกคน พ่อรู้ว่ามนุษย์ทั้งหมดของทั้งโลกจะต้องตาย ลูกได้เชื่อเชียวพ่อให้มาและจับสันโลกที่สกปรกและก่อตั้งโลกใหม่ ลูกๆ เข้าใจด้วยเช่นกันว่าพ่อมาแล้วอย่างแท้จริง เวลานั้นมีความโอฟารตระการตาของมายาอย่างมาก พวกเขาได้แสดงละคร “การล่มสลายของปอมเปอี” พวกเขาได้สร้างอาคารใหญ่โตมากมาย ฯลฯ นั่นคือความ

โอฟาร์ตระการตาเช่นกัน ในยุคทองพวกเขาจะไม่สร้างอาคารที่มีหลายชั้น พวกเขาสร้างอาคารเช่นนั้นที่นี้ เพราะมีที่ดินน้อยมากที่ซึ่งผู้คนจะสามารถอยู่ได้ เมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้นอาคารสูงทั้งหมดก็จะพังทลาย ก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่ได้สร้างอาคารสูงเช่นนั้น เมื่อมีการปล่อยระเบิด อาคารนั้นก็พังลงมาเหมือนกับกองไฟ สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพียงผู้ที่อยู่ในอาคารเท่านั้นที่จะตายและผู้อื่นก็จะยังคงมีชีวิตอยู่ ไม่เลย ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าพวกเขาอยู่ในทะเล, บนบก, ในท้องฟ้า, บนภูเขาหรือกำลังบินอยู่ ทุกคนก็จะถูกทำลาย นี่คือโลกเก่า 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ทั้งหมดจะจบสิ้นลง ที่นั่นในโลกใหม่ไม่มีสิ่งใดเหล่านี้เหลืออยู่เลย จะไม่มีมนุษย์มากมายหรือมียุงหรือเชื้อโรคและแมลง ฯลฯ ที่นั่นมีสิ่งเหล่านี้้อยู่มากมายเวลานี้ลูกๆกำลังจะกลายเป็นเทพ และดังนั้นทุกสิ่งที่นี่จะสโตปประธาน ที่นั่นเช่นกันเมื่อลูกไปยังบ้านผู้ที่มั่งคั่ง ลูกก็พบว่ามีความสะอาดอย่างยิ่ง ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นคนสำคัญในเวลานี้ ลูกกลายเป็นเทพที่สูงส่งมาก แต่ที่นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ ลูกกลายเป็นเช่นนั้นตามลำดับกันไปเมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน จะไม่มีขยะอย่างมากมาย ฯลฯ ที่นั่น ลูกๆควรจะมีมีความสุขมากที่ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพที่สูงส่งมาก เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่กำลังสอนเราและกำลังทำให้เราสูงส่งมาก ในการศึกษาเล่าเรียนผู้คนมีตำแหน่งที่ตามลำดับกันไปเสมอ บางคนศึกษาน้อยกว่าและคนอื่นก็ศึกษามากกว่า เวลานี้ลูกๆกำลังทำความเพียรพยายามและกำลังเปิดศูนยใหญ่เพื่อที่บุคคลสำคัญสามารถค้นพบเกี่ยวกับสิ่งนี้ “ราชาโยคะโบราณของบารัต” ได้รับการจดจำกันมาด้วยเช่นกัน ผู้คนต่างประเทศนั้นก็มีการตั้งชื่อหรือรายนามเป็นพิเศษที่จะศึกษาราชโยคะ เป็นผู้คนของบารัตที่มีสติปัญญาที่โตโมประธาน คนอื่นๆเหล่านั้นมีสติปัญญาที่โตโมเหตุนี้เองพวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะศึกษาราชโยคะโบราณของบารัต ราชาโยคะโบราณของบารัตนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาก เป็นด้วยสิ่งนี้ที่บารัตกลายเป็นสวรรค์ มีผู้คนเหล่านั้นจำนวนน้อยมากที่มาเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สวรรค์ได้ผ่านไปแล้ว และจะปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน สวรรค์นั้นคือดินแดนสุชาวดี เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก สวรรค์ได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างมาก สวรรค์และนรก วัดของชีวาและโรงคำประเวณี เวลานี้ลูกๆจดจำตามลำดับกันไปว่าเวลานี้ลูกต้องไปสู่ชีวาอายุ เพื่อที่จะไปที่นั่นลูกต้องจดจำชีพบาบา ท่านคือผู้นำทาง ผู้ที่จะพาทุกคนกลับไปความเลื่อมใสศรัทธาถูกเรียกว่ากลางคืนและความรู้ที่ลูกเรียกว่ากลางวัน นี่คือเรื่องที่ไม่มีการจำกัด มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างบางสิ่งใหม่และบางสิ่งเก่า ลูกๆมีความปรารถนาที่จะสอนการศึกษาที่สูงส่งเช่นนั้นในอาคารใหญ่ เพื่อที่บุคคลที่มีชื่อเสียงจะมา ลูกต้องนั่งและอธิบายให้กับแต่ละคนเป็นการส่วนตัว ในความเป็นจริงมีสถานที่สันโดษเพื่อศึกษาเล่าเรียน อาศรมของบราห์มณูณีนั้นอยู่ไกลจากเมืองเสมอ และพวกเขาก็อาศัยอยู่ชั้นล่างเสมอ พวกเขาไม่ได้อยู่ในชั้นที่สูงของอาคารสูงเหล่านั้น เวลานี้เพราะพวกเขาโตโมประธาน พวกเขาจึงได้หาวิธีที่จะกลับเข้ามาในเมือง เวลานี้พลังนั้นได้จบสิ้นลงไปแล้ว ในเวลานี้แบดเตอร์ของทุกคนนั้นว่างเปล่า เวลานี้จะสามารถมีการชาร์ตแบดเตอร์ได้อย่างไร? ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถชาร์ตแบดเตอร์ได้ เป็นไปด้วยการชาร์ตแบดเตอร์ของลูกเท่านั้นที่ลูกๆจะได้รับพลังกำลัง สำหรับสิ่งนั้น, สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง มันอยู่ในสิ่งนี้ที่มีอุปสรรคของมายา บางคนบอกว่าจะแก้ศัลยแพทย์ในขณะที่คนอื่นก็ซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ลูกแต่ละคนต้องบอกพ่อเกี่ยวกับความอ่อนแอภายในตัวลูก ลูกควรจะต้องศัลยแพทย์ที่ไม่สูญเสียไปถึงบาปที่ลูกได้ทำมาในชาติเกิดนี้ ไม่เช่นนั้นแล้วสำนักของลูกจะเฝ้าแต่กีดกร้อนลูกต่อไปเรื่อยๆ หลังจากที่ได้ออกบาบาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น สำนักครูของลูกก็จะไม่กีดกร้อน การเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในลูกก็เป็นอันตรายด้วยเช่นกัน ผู้ที่กลายเป็นลูกๆที่แท้จริงก็จะบอกทุกสิ่งแก่พ่อ เหล่านี้คือบาปที่ฉันได้เคยทำมาในชาตินี้ ในแต่ละวันพ่อก็เฝ้าแต่เน้นย้ำว่านี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก ผู้ที่โตโมประธานต้องทำบาปอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในผู้ที่ได้กลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์อันดับหนึ่งในเวลาสุดท้ายของหลายๆชาติเกิดของเขา เพราะเขาคือผู้ที่ต่อมาต้องประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่ง ต้องมีการทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกได้เคยทำบาปในชาติเกิดนี้เช่นกัน บางคนก็ไม่แม้แต่ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำ พวกเขาไม่บอกสักจะ บางคนก็บอกสักจะ พ่อได้อธิบายแล้วว่า ลูกๆ อวัยวะทางร่างของลูกนั้นจะกลับมาสงบนิ่งเมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก เช่นที่เมื่อผู้คนกลับมาแก่ชรา อวัยวะทางร่างของพวกเขานั้นก็สงบลงโดยอัตโนมัติ ที่นี้ อวัยวะทางร่างทั้งหมดควรจะสงบเงียบในวัยเยาว์ หากลูกรักษาพลังของโยคะไว้กับลูกอย่างดีมาก สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็จะจบสิ้นที่นั่นไม่มีโรคภัยที่สกปรกหรือขยะหรือสิ่งใดเช่นนั้น ผู้คนจะคงมีความสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่นั่น ที่นั่นเป็นอาณาจักรของรามในขณะที่นี่เป็นอาณาจักรของราวัน ดังนั้นมีโรคภัยที่เลวร้ายมากมายหลายประเภทที่นี้ ในยุคทองไม่มีสิ่งใดเหล่านี้จะคงอยู่ อย่าได้ถามเลย! ชื่อที่แท้จริงนั้นชั้นหนึ่ง สวรรค์, โลกใหม่ มีความสะอาดอย่างมากที่นั่น พ่ออธิบายว่า: เป็นเพียงในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้เท่านั้นที่ลูกได้ยินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อวานนี้ลูกไม่ได้ยินสิ่งใดเหล่านี้ เมื่อวานนี้ลูกเคยเป็นนายของดินแดนแห่งความตาย และวันนี้ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ลูกมีศรัทธาว่าเมื่อวานนี้ลูกเคยอยู่ในดินแดนแห่งความตายและด้วยการเข้าไปสู่ยุคบรรจบพบกัน เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะ เวลานี้ลูกได้พบกับผู้เดียวที่สามารถสอนลูกแล้ว ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีก็ได้รับรายได้ที่ดีด้วยเช่นกัน กล่าวได้ว่าความยิ่งใหญ่ของพวกเขาคือในการศึกษาเล่าเรียนของพวกเขา

เขา เป็นเช่นเดียวกันที่นี้ด้วย ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากด้วยการศึกษานี้ เวลาที่ลูกอยู่ในแสงสว่าง ไม่มีใครอื่นนอกจากลูกๆที่รู้อะไรนี้ ลูกก็ลืมสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นกัน ลูกกลับไปสู่โลกเก่า การลืมหมายถึงการไปสู่โลกเก่า ลูกๆ บรรพบุรุษของยุคบรรจบพบกันในเวลาที่เราว่าลูกไม่ได้อยู่ในยุคเหล็ก จดจำเสมอว่าลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ พ่อกำลังสอนเราเพื่อที่เราจะสามารถไปสู่โลกใหม่ นี่คือการภาวนาที่บริสุทธิ์ ในขณะที่ความภาวนาอื่นนั้นเป็นความภาวนาที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกๆไม่ควรจะมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ ในเวลาสุดท้ายหลังจากได้ทำความเพียรพยายามผลลัพธ์ก็จะถูกประกาศ พ่ออธิบายว่า: จนกว่าจะถึงเวลานั้น ทุกคนคือผู้เพียรพยายาม เมื่อการสอบเกิดขึ้นดวงวิญญาณก็สอบผ่านตามลำดับกันไป และแล้วก็มีโยกย้าย ของลูกคือการศึกษานี้ที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งลูกเท่านั้นที่รู้ ลูกอธิบายอย่างมาก คนใหม่ก็เฝ้าแต่มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด แม้ว่าพวกเขาอยู่ห่างไกล สติปัญญาของพวกเขาที่พัฒนาศรัทธาด้วยการรับฟังสิ่งนี้ ลูกควรจะมาอยู่เบื้องหน้าบาบาเช่นนั้นเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นกัน ลูกควรพบปะกับพ่อผู้ให้การศึกษาแก่ลูกๆเป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอน เป็นเพียงเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจสิ่งนี้แล้วที่พวกเขาจึงมาที่นี่ บางคนไม่เข้าใจสิ่งใดเลย แต่แล้วเมื่อพวกเขาไปที่นั่นพวกเขาสามารถเข้าใจได้ พ่อพูดว่า หากลูกมีสิ่งใดในหัวใจของลูกและลูกไม่สามารถเข้าใจแล้วลูกก็สามารถถามได้ พ่อคือแม่เหล็ก ผู้ที่มีสิ่งนั้นในโชคของของพวกเขาก็สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ดีมาก หากไม่อยู่ในโชคของพวกเขาแล้วทุกอย่างก็จบลง พวกเขาเพียงแค่เพิกเฉยทุกอย่างที่พวกเขาได้ยินมา ใครนั่นที่นี้และสอนลูก? พระเจ้า ชื่อของท่านคือชิวา เป็นชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นที่ให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่เรา และแล้วการศึกษาไหนดีกว่ากัน? ลูกก็จะพูดว่า ชีพบาบา ผู้ที่เราได้รับอำนาจในการปกครองเป็นเวลา 21 ชาติเกิดกำลังสอนเรา ด้วยการอธิบายในลักษณะนี้ ลูกก็สามารถพาพวกเขาไปหาบาบา บางคนก็ไม่สามารถทำงานรับใช้ได้มากนัก เพราะพวกเขาไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ พวกเขาติดกับในโชครวนของบ่วงพันทะอย่างสมบูรณ์ ในตอนเริ่มต้นลูกเพียงแค่ปลดปล่อยตนเองจากโชครวนและมาที่นี่ เช่นเดียวกับผู้ที่มีความซาบซึ้งอย่างสมบูรณ์ เป็นบทบาทในละครด้วยเช่นกันที่มีแรงดิ่งนั้น เตอาเผา (บัทตี) ต้องมีการสร้างขึ้นในละคร ลูกตายในขณะที่มีชีวิต และแล้วบางคนก็กลับไปหาบาบา สงครามยังคงดำเนินต่อไปมายาวก็เห็นว่าลูกได้แสดงความกล้าหาญอย่างยิ่ง และดังนั้นเธอก็โหมตีลูกด้วยเช่นกันเพื่อทดสอบว่าลูกนั้นเข้มแข็งหรือไม่ ลูกๆได้รับการดูแลอย่างดีมาก ได้มีการสอนทุกอย่างแก่พวกเขา ลูกๆนั้นก็มองดูอัลบั้มเหล่านั้น แต่ลูกไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดเพียงแค่อารมณ์ภาพ ใครจะนั่งและอธิบายว่าอะไรที่เคยเกิดขึ้น? ดูสิว่าลูกๆเคยอยู่ในบัทตีอย่างไร และแล้วบางคนก็ได้ออกมาจากบัทตีนั้นในวิธีที่แตกต่างกันอย่างไร ในทำนองเดียวกันเมื่อมีการพิมพ์เงินรูป บางส่วนก็มีข้อผิดพลาด นี่คือการพันธกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน พระเจ้านั่งที่นี้และก่อตั้งศาสนาเดียว ไม่มีใครรู้อะไรนี้ พวกเขาเรียกหาพ่อ แต่พวกเขาก็เป็นเหมือนคนบ้าที่ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาถามว่า สิ่งนี้เป็นไปได้ได้อย่างไร? มายาราวันทำให้พวกเขาเป็นเช่นนั้นอย่างสมบูรณ์ ผู้คนกราบไหว้บูชาชีพบาบาและแล้วก็พูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน หากลูกพูดถึงชีพบาบา ท่านจะสามารถอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร? ผู้คนกราบไหว้บูชาลิงกัมและเรียกสิ่งนั้นว่าชิวา พวกเขาไม่ได้พูดว่าชิวากำลังนั่งอยู่ในลิงกัม พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ในก้อนกรวดก้อนหิน นั่นหมายความว่าทุกคนเป็นพระเจ้าหรือ? พระเจ้าไม่สามารถไม่มีขีดจำกัดในลักษณะนั้น ดังนั้นพ่ออธิบายแก่ลูกๆ ท่านยังอธิบายในทำนองเดียวกันกับบวงจรก่อนหน้านั้นเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพพาดา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. สร้างบรรยากาศที่แสนหวานเช่นนั้นที่จะไม่มีใครสามารถกลับมาไม่พอใจได้ ทำความเพียรพยายามที่จะปราศจากร่างเช่นเดียวกับพ่อ ทำให้ธรรมชาติของลูกอ่อนหวานและอวัยวะทางร่างกายของลูกสงบนิ่งด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง
2. รักษาความซาบซึ้งเสมอว่าเวลานี้ของลูกว่าอยู่ในยุคบรรจบพบกันและไม่ใช่อายุเหล็ก พ่อกำลังสอนลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกใหม่ จบสิ้นความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมด

**พร:** ขอให้ลูกเป็นคาร์มา โยคีผู้ที่มีการกระทำที่สูงส่งเสมอ โดยการนั่งอยู่บนบัลลังก์อมตะและบัลลังก์หัวใจ ในเวลานี้ ลูกแต่ละคนได้รับสองบัลลังก์ หนึ่งในนั้นคือบัลลังก์อมตะและอีกหนึ่งคือบัลลังก์หัวใจของลูก อย่างไรก็ตามเพียงผู้ที่อาณาจักรเป็นของเขาเท่านั้นจึงจะสามารถนั่งบนบัลลังก์นั้นได้ เมื่อลูกแต่ละคนนั่งบนบัลลังก์อมตะ ลูกก็มีสิทธิ์ต่ออำนาจในการปกครองตนเอง และแล้วเพราะลูกนั่งบนบัลลังก์หัวใจของพ่อ

ลูกมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อ ซึ่งรวมถึงโชคทั้งหมดของอาณาจักรด้วย คาร์มาโยคีหมายถึงผู้ที่นั่งบนบัลลังก์ทั้งสอง ทุกการกระทำของดวงวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์เช่นนั้นสูงส่งเพราะอวัยวะและประสาทสัมผัสทางร่างกายทั้งหมดของพวกเขาทำงานภายใต้กฎเกณฑ์และคำสั่ง

**คติพจน์:** ผู้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งของความเคารพตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความยิ่งใหญ่

**\*\*\* โอม ชานติ \*\*\***